



ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

Academic Affairs Convention Center and Management

ที่ ศธ 0517.06/ว. 13027

24 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย - แผ่นพับ จำนวน 1 แผ่น
- ใบ pay in 1 แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 เรื่อง “Honoring Our Past, Embracing Our Future” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ใหม่ๆ และวิทยาการที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคในระบบต่อมไร้ท่อ ทั้งในแง่พยาธิกำเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรค การดำเนินโรค ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยรวมทั้งการดูแลรักษาโรค การดำเนินโรค ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยรวมทั้งการดูแลรักษาโรค โดยรวบรวมทั้งองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานและความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคระบบต่อมไร้ท่อต่อไป นั้น

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ ต่อแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ รวมถึงแพทย์อายุรกรรมที่มีความสนใจเกี่ยวกับโรคในระบบต่อมไร้ท่อ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียด ใบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธรรมา บุญเลิศกุล, คุณกัมมฐณี กอดแก้ว และคุณกรกมล สุทรพิทักษ์กุล โทร. 02-2012193, 02-2011542

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกฤษฎา วิไลลักษณ์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

